

สำเนา

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางบุญเพ็ง มาจาก	ประธานสภา อบต.ดงมูลเหล็ก	บุญเพ็ง มาจาก
๒	นางวนิดา คำแก้ว	รองประธานสภา อบต.ดงมูลเหล็ก	วนิดา คำแก้ว
๓	จ.ส.อ.เผชัญ ยาโต	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	เผชัญ ยาโต
๔	นายสมพร ศรีสมร	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	สมพร ศรีสมร
๕	นายแล มาดี	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	แล มาดี
๖	นายบุญส่ง สีป่า	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	บุญส่ง สีป่า
๗	นายเสนอ นามา	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	เสนอ นามา
๘	นายแก่นก้า มาดี	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	แก่นก้า มาดี
๙	นายวิชาญ นักระบำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	วิชาญ นักระบำ
๑๐	นายบุญเหลือ แดงด้วง	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	บุญเหลือ แดงด้วง
๑๑	นายกิตติพงศ์ จันทะรี	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	กิตติพงศ์ จันทะรี
๑๒	นายชื่น ธิกะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	ชื่น ธิกะ
๑๓	นายอำนาจ โวหาร	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	อำนาจ โวหาร
๑๔	นายก้อนทอง แก้วใบ	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	ก้อนทอง แก้วใบ
๑๕	นายอนันต์ ทองแท้	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	อนันต์ ทองแท้
๑๖	นายสุทิศ แข็งราช	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	สุทิศ แข็งราช
๑๗	นายสมิทธิ อาจมา	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	สมิทธิ อาจมา
๑๘	นางนงลักษณ์ พิลาเกิด	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	นงลักษณ์ พิลาเกิด
๑๙	นายเบิ้ม เปลวเพชร	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	เบิ้ม เปลวเพชร
๒๐	นายบุญมี รูปน้อย	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	บุญมี รูปน้อย
๒๑	นายสามิตร คงอยู่	เลขานุการสภา อบต.	สามิตร คงอยู่

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอรรรรณ	พานทองคำ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นางอภิสร่า	ปวงแก้ว	หัวหน้าสำนักงานปลัด
๓. นางพิราพร	เสตา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม
๔. นายปรีชา	เที่ยงเรือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๕. นายธนภุต	อุดสังข์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖. นางภัทรพร	วุฒิธนูทอง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑
ที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ที่ประชุม

๕.๒ พิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ์

ที่ประชุม

๕.๓ พิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กับองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงมูลเหล็ก

ที่ประชุม

๕.๔ พิจารณานุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการไม้สตีฟ งบประมาณ
๕,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ รายการ
ไม้สตีฟ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สตีฟจำนวน ๑ อันโดยมี
คุณลักษณะดังนี้

๑. ทำมาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง มีชนิดความยาว ๕ เมตร
๒. สามารถพับเก็บทุกช่วง ๑ เมตร ได้เป็น ๕ ท่อน
๓. มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่อง ๆ ละ ๑ เซนติเมตร มีเลขกำกับทุก
๑๐ เซนติเมตรแบบตัวตั้ง
๔. มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และหนาไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร
๕. มีหลอดระดับฟองกลมและมีมือจับติดไว้
๖. มีก้านถือสำหรับยึดข้อพับ ขณะกางออกใช้งาน
๗. มีโลหะหุ้มปลายรองรับทั้ง ๒ ข้าง
๘. มีสายเข็มขัดรัดเวลาพับเก็บ

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลว. ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.ดงมูลเหล็ก ๒๕๖๑-๒๕๖๔(ปรับปรุงแก้ไขฉบับที่๔)
หน้า๑๖๗ ลำดับที่ ๙๔

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

เปิดประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุมนายสามิตร คงอยู่ เลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เข้าประชุมโดยมี นางบุญเพ็ง มาจาก เป็น
ประธานที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ
ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งวันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงมูลเหล็กเข้าห้องประชุม จำนวน ๒๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมดิฉันขอ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูล
เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ เพื่อขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และการพิจารณาเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีกำหนด ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก นั้น

เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จึงเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก มีกำหนด ๑๕
วัน ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ลงชื่อ นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม
ที่แจกให้ค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข หรือ เพิ่มเติม

ประธานสภาฯ	หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดิฉันขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ โปรดยกมือค่ะ
ที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม ๑๘ เสียง
ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ โปรดยกมือค่ะ
ที่ประชุม	ไม่รับรองรายงานการประชุม -ไม่มี-
ประธานสภาฯ	เชิญเลขานุการสภาแจ้งผล
เลขานุการสภาฯ	เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุม ๑๘ เสียง ไม่รับรอง -ไม่มี- งดออกเสียง ๒ เสียง คือ ๑. นางบุญเพ็ง มาจาก ประธานสภาฯ ๒. นางวนิดา คำแก้ว รองประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องกระทู้ถาม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง ที่เสนอใหม่
ประธานสภาฯ	๕.๑ การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่นายก	เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ในฐานะ ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ดงมูลเหล็ก ขอชี้แจงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดังนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดำเนินการตามขั้นตอนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แจก

ประธานสภาฯ	ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงหนังสือสั่งการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม หรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาฯ รับทราบและร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แจกให้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่คะ หากไม่มีท่านใดซักถาม เชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
เลขานุการสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น ๒๐ คน ครบองค์ประชุมครับ
ประธานสภาฯ	เมื่อครบองค์ประชุม ดิฉันขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ โปรดยกมือค่ะ
ที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๘ เสียง
ประธานสภาฯ	สมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕โปรดยกมือค่ะ
ที่ประชุม	ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-
ประธานสภาฯ	เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งผล
เลขานุการสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบร่างแผนฯ -ไม่มี- งดออกเสียง ๒ เสียง คือ ๑. นางบุญเพ็ง มาจาก ประธานสภาฯ ๒. นางวณิดา คำแก้ว รองประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ	๕.๒ พิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญปลัด ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดงมูลเหล็ก ชี้แจงรายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่นายก	เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ในฐานะ ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดงมูลเหล็ก ขอชี้แจงรายละเอียดร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนำขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่งกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกในการจัดบริการสาธารณะด้านการจัดการขยะอันตรายชุมชนร่วมกัน รายละเอียดตามร่างบันทึกข้อตกลงที่แจกให้
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก หรือไม่ หากไม่มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
เลขานุการสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น ๒๐ คน ครบองค์ประชุมครับ
ประธานสภาฯ	เมื่อครบองค์ประชุม ดิฉันขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โปรดยกมือค่ะ
ที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๘ เสียง
ประธานสภาฯ	สมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โปรดยกมือค่ะ

ที่ประชุม	ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-
ประธานสภา	เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งผล
เลขานุการสภา	เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง ๒ เสียง คือ ๑. นางบุญเพ็ง มาจาก ประธานสภาฯ ๒. นางวนิดา คำแก้ว รองประธานสภาฯ
ประธานสภา	๕.๓ พิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีพ- ศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ดงมูลเหล็ก เชิญปลัด ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดงมูลเหล็ก ชี้แจงรายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่นายก	เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ในฐานะ ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ดงมูลเหล็ก ขอชี้แจงรายละเอียดร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ดงมูลเหล็ก ดังนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้จัดทำ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กับองค์การ บริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการ อาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลัง คนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและความ ต้องการของสถานประกอบการ รายละเอียดตามร่างบันทึกข้อตกลงที่แนบให้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก หรือไม่
ประธานสภา	หากไม่มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ น้บองค์ประชุม
เลขานุการสภา	เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น ๒๐ คน ครบองค์ประชุมครับ
ประธานสภา	เมื่อครบองค์ประชุม ดิฉันขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่าง เพชรบูรณ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โปรดยกมือค่ะ
ที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๘ เสียง
ประธานสภา	สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้าน อาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โปรดยกมือค่ะ
ที่ประชุม	ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-
ประธานสภา	เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งผล
เลขานุการสภา	เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้าน อาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จำนวน ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง ๒ เสียง คือ ๑. นางบุญเพ็ง มาจาก ประธานสภาฯ ๒. นางวนิดา คำแก้ว รองประธานสภาฯ

ประธานสภา

๕.๔ พิจารณานุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เชิงอุปถัมภ์ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดงมูลเหล็ก ชี้แจงรายละเอียด

ปฏิบัติหน้าที่นายก

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ในฐานะ ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดงมูลเหล็ก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่ามีแผนงาน/โครงการ ที่จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบริหารและ พัฒนาท้องถิ่น อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนในตำบลดงมูลเหล็ก โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ผิดประเภท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นประเภทครุภัณฑ์สำรวจ ดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการไม้สตีฟ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ รายการไม้สตีฟ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สตีฟจำนวน ๑ อันโดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. ทำมาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง มีชนิดความยาว ๕ เมตร
๒. สามารถพับเก็บทุกช่วง ๑ เมตร ได้เป็น ๕ ท่อน
๓. มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่อง ๆ ละ ๑ เซนติเมตร มีเลขกำกับทุก ๑๐ เซนติเมตรแบบตัวตั้ง
๔. มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และหนาไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร
๕. มีหลอดระดับฟองกลมและมือจับติดไว้
๖. มีก้านถือสำหรับยึดข้อพับ ขณะกางออกใช้งาน
๗. มีโลหะหุ้มปลายรองรับทั้ง ๒ ข้าง
๘. มีสายเข็มขัดรัดเวลาพับเก็บ

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลว. ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.ดงมูลเหล็ก ๒๕๖๑-๒๕๖๔(ปรับปรุงแก้ไขฉบับที่๔) หน้า๑๖๗ ลำดับที่ ๙๔